

Số : 37 /BC-DVKT-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 3 năm 2024

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ  
Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động Hội đồng Quản trị và từng thành viên HĐQT trong năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 như sau:

**I. Đánh giá chung tình hình hoạt động SXKD của Công ty năm 2023**

Trong năm vừa qua, để thực hiện và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Công ty trong bối cảnh nhiều khó khăn do dịch bệnh và tình hình bị cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường, Hội đồng Quản trị đã nỗ lực, chỉ đạo quyết liệt và đã hoàn thành nhiệm vụ mà Quý cổ đông giao phó.

Năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty đã chủ động lên kế hoạch, đề ra các giải pháp cụ thể đồng thời chỉ đạo sát sao Công ty thực hiện nhiệm vụ kế hoạch sản xuất từng tháng, quý. HĐQT chỉ đạo Công ty thực hiện các kỳ sửa chữa tại: NMD Nhơn Trạch 1, NMD Nhơn Trạch 2, NMD Cà Mau 1&2, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh và nhiều nhà máy điện khác... đảm bảo chất lượng, tiến độ đề ra và được các khách hàng đánh giá tốt.

Bằng những chỉ đạo cụ thể, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo tối ưu các khoản mục chi phí để phục vụ tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ những nỗ lực tích cực đó, HĐQT cùng với Ban Giám đốc và tập thể CBCNV toàn Công ty đã đạt được các kết quả như sau:

*Đơn vị tính: Tỷ đồng*

TT	Chỉ tiêu	KH 2023	Thực hiện 2023	Đạt (%)
I	Tổng doanh thu	270,91	310,53	114,62%
II	Tổng chi phí	250,14	244,11	114,59%

TT	Chỉ tiêu	KH 2023	Thực hiện 2023	Đạt (%)
III	Lợi nhuận trước thuế	20,78	23,89	115,0%
IV	Lợi nhuận sau thuế	16,62	17,69	106,44%

## II. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty năm 2023

### 1. Cơ cấu tổ chức và nhân sự của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị Công ty năm 2023 gồm các thành viên sau:

Stt	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông Bùi Duy Nhị	Chủ tịch Hội đồng Quản trị
2	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc Công ty
3	Ông Phan Ngọc Anh	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm ĐHĐCĐ miễn nhiệm ngày 20/4/2023
4	Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao	Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm
5	Ông Hồ Nguyễn Hoàng	Thành viên HĐQT chuyên trách ĐHĐCĐ bầu ngày 20/4/2023
6	Ông Vũ Huy An	Thành viên độc lập HĐQT

### 2. Các hoạt động của Hội đồng Quản trị

#### 2.1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị thực hiện nguyên tắc làm việc theo chế độ tập thể. Các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT theo thẩm quyền được ban hành trên cơ sở ý kiến thống nhất của đa số thành viên. HĐQT hoạt động tuân thủ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Với mục tiêu đảm bảo các Nhà máy vận hành an toàn, hiệu quả, trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, an toàn, bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ, góp phần đảm bảo việc vận hành hiệu quả nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhà máy điện Nhơn Trạch 1

& 2 và Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1, Nhà máy điện Formosa Hà Tĩnh và nhiều Nhà máy điện khác.

Ngoài ra, để thực hiện mục tiêu nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động của Công ty, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban Giám đốc sắp xếp, ổn định bộ máy tổ chức, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; tìm kiếm đối tác, khách hàng mới nhằm nâng cao vị thế của Công ty.

Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ tại các nhà máy điện Cà Mau 1&2, Nhơn Trạch 2, Vũng Áng 1 theo Hợp đồng đã ký với Chủ đầu tư.

Hội đồng Quản trị tăng cường đôn đốc và giám sát chặt chẽ công tác sửa chữa thường xuyên và xử lý triệt để các bất thường còn tồn tại; công tác mua sắm vật tư, công cụ dụng cụ theo kế hoạch để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đáp ứng yêu cầu kế hoạch bảo dưỡng các nhà máy điện.

Chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ kỹ sư, công nhân lành nghề, tạo môi trường lao động an toàn, hiệu quả trong sản xuất.

## 2.2. Hoạt động của các Thành viên Hội đồng Quản trị

Các Thành viên Hội đồng Quản trị trong năm đã tham gia đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT và xem xét, cho ý kiến, biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT với tinh thần trách nhiệm cao, thực hiện nhiệm vụ trung thực, cẩn trọng và kịp thời nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Bên cạnh trách nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên HĐQT tại Quyết định số 99/QĐ-DVKT-HĐQT ngày 17/5/2022 và Quyết định số 107/QĐ-DVKT-HĐQT ngày 19/5/2023, cụ thể như sau:

### ***Ông Bùi Duy Nhị - Chủ tịch Hội đồng Quản trị***

Ngoài việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chịu trách nhiệm chung về mọi mặt hoạt động của Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông; chỉ đạo chung việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty. Ông Bùi Duy Nhị trực tiếp phụ trách và chỉ đạo

các lĩnh vực: Xây dựng chiến lược, định hướng phát triển Công ty; Tái cơ cấu, đổi mới và phát triển doanh nghiệp; Kế hoạch SXKD hàng năm của Công ty; Công tác hợp tác quốc tế và đối ngoại; Công tác tổ chức nhân sự; Chế độ chính sách đối với CBCNV; Theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác đầu tư của Công ty; Công tác tài chính kế toán; Công tác phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ; Tổ chức, theo dõi, giám sát, chỉ đạo công tác ban hành, sửa đổi chiến lược, các quy chế, quy định, chính sách chung của Công ty; Quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Công ty; Quản lý Người đại diện của Công ty tại các doanh nghiệp khác có vốn góp của Công ty.

Tham gia 04/04 cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị, đã cho ý kiến đầy đủ về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

***Ông Vũ Anh Tuấn - Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Công ty***

Ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT và Giám đốc Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty còn trực tiếp phụ trách và giám sát hoạt động của các Phòng chức năng, các Chi nhánh trực thuộc trong Công ty.

Tham gia 04/04 cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị, đã cho ý kiến đầy đủ về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thành viên Hội đồng Quản trị.

***Ông Phan Ngọc Anh - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm***

Ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT, Ông Hồ Nguyễn Hoàng trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực: Theo dõi các Hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa; Công tác nghiên cứu khoa học; Sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Công tác kỹ thuật; Công tác an toàn; Công tác phát triển dịch vụ; Theo dõi tình hình triển khai dự án Thái Bình 2.

Tham gia 01/04 cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị, đã cho ý kiến đầy đủ về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thành viên Hội đồng Quản trị.

Ông Phan Ngọc Anh được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 miễn nhiệm ngày 20/4/2023 theo điều động của cổ đông lớn PV Power.

***Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao - Thành viên HĐQT kiêm nhiệm***

Ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT, Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực: Các Hợp đồng bảo dưỡng sửa chữa; Công tác thương mại, quản lý đấu thầu mua sắm hàng

hóa, vật tư, thiết bị, dịch vụ... phục vụ hoạt động SXKD thường xuyên của Công ty; Công tác kỹ thuật; Công tác an toàn; Công tác phát triển dịch vụ.

Tham gia 04/04 cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị, đã cho ý kiến đầy đủ về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thành viên Hội đồng Quản trị.

***Ông Hồ Nguyễn Hoàng - Thành viên HĐQT chuyên trách***

Ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên HĐQT, Ông Hồ Nguyễn Hoàng trực tiếp chỉ đạo và phụ trách các lĩnh vực: Công tác đầu tư; Công tác tài chính kế toán Công tác nghiên cứu khoa học; Sáng kiến cải tiến kỹ thuật; Chế độ chính sách đối với CBCNV; Công tác phát triển dịch vụ; Theo dõi tình hình triển khai các dự án.

Ông Hồ Nguyễn Hoàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 bầu làm Thành viên HĐQT ngày 20/4/2023 theo giới thiệu của cổ đông lớn PV Power.

Tham gia 03/04 cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị, đã cho ý kiến đầy đủ về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thành viên Hội đồng Quản trị.

***Ông Vũ Huy An - Thành viên độc lập HĐQT***

Ngoài việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Thành viên độc lập HĐQT còn trực tiếp phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực: Công tác đầu tư; Công tác phát triển và mở rộng thị trường của Công ty.

Tham gia 04/04 cuộc họp thường kỳ của Hội đồng Quản trị, đã cho ý kiến đầy đủ về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.

**3. Tổng kết chung về các cuộc họp và các quyết định của Hội đồng Quản trị**

Trong năm 2023, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị đã bám sát tình hình thực tế của Công ty, thể hiện sự đồng thuận cao và là sự tập trung trí tuệ của các thành viên Hội đồng Quản trị; Công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị được tăng cường.

Hội đồng Quản trị chỉ đạo hoạt động Công ty thông qua Quy chế, Quy định, Nghị quyết, Quyết định, và các Công văn, Biên bản các cuộc họp, trong các trường hợp khác thông qua trao đổi trực tiếp. Các vấn đề Ban Giám đốc Công ty đệ trình đều được Hội đồng Quản trị đưa ra quyết định kịp thời đáp ứng hoạt động của Công ty.

Năm 2023, Hội đồng Quản trị Công ty đã họp 04 phiên thường kỳ Quý I, Quý II, Quý III, Quý IV. Nội dung chính các cuộc họp: Thông qua thực hiện và kế hoạch sản xuất kinh doanh các quý và năm; Đề xuất kiến nghị và phê duyệt việc sửa đổi các Quy chế, Quy định để phục vụ sản xuất kinh doanh... Thông tin về các cuộc họp định kỳ theo Quý đã được công bố đầy đủ theo quy định.

Ngoài ra, để phục vụ công tác họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty đã chỉ đạo thực hiện chuẩn bị Đại hội. Hội đồng Quản trị đã chủ trì tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vào ngày 20/4/2023.

Hội đồng Quản trị đã tích cực tham gia họp giao ban cùng với Ban Giám đốc Công ty chỉ đạo các Chi nhánh, Phòng ban trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết của Hội đồng Quản trị trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty.

Nội dung các kỳ họp HĐQT cũng như các văn bản Nghị quyết, Quyết định được HĐQT ban hành thể hiện rõ trách nhiệm và quyền hạn của HĐQT theo Điều lệ Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã ban hành 62 Nghị quyết, Quyết định để thực hiện công tác quản trị, quản lý các hoạt động SXKD của Công ty. Danh mục các Nghị quyết, Quyết định chi tiết như phụ lục đính kèm.

**4. Báo cáo về các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với thành viên Hội đồng Quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch**

4.1. Giao dịch giữa Công ty, công ty con, Công ty do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% vốn điều lệ với Thành viên Hội đồng Quản trị và những người có liên quan của thành viên đó: Không có.

4.2. Giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó Thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: Không có.

#### **5. Công tác chỉ đạo, giám sát đối với Ban Giám đốc và bộ máy điều hành**

Với tinh thần trách nhiệm trước các cổ đông, người lao động trong Công ty và sự phát triển của đơn vị, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo, giám sát Ban Giám đốc và bộ máy giúp việc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Đại

hội đồng cổ đông, cũng như các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị. Chính vì vậy Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu của nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vượt mức, tạo niềm tin cho cổ đông và nền tảng vững chắc cho sự phát triển ổn định của Công ty.

Ban Giám đốc đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động thực hiện công tác tiết giảm, tiết kiệm các chi phí.

Trong năm 2023, Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo Ban giám đốc thực hiện tốt Nghị quyết số 86/NQ-ĐHĐCĐ-DVKT ngày 20/4/2023 của Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện các kỳ sửa chữa định kỳ các nhà máy điện, cụ thể như sau:

- ✓ Đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2;
- ✓ Đại tu Nhà máy điện Cà Mau 2;
- ✓ Trung tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 1;

### III. Lương, thù lao và các khoản lợi ích của Hội đồng quản trị

1. Lương, thưởng, thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị chuyên trách: Thành viên Hội đồng Quản trị hoạt động chuyên trách hoặc tham gia điều hành hoạt động của Công ty, mức lương/ thù lao được hưởng theo quy chế trả lương của Công ty. Cụ thể năm 2023 như sau:

*Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Tiền lương, thưởng
1	Ông Bùi Duy Nhị	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	932.387.615
2	Ông Vũ Anh Tuấn	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	932.387.615
3	Ông Hồ Nguyễn Hoàng	Thành viên HĐQT chuyên trách từ ngày 20/4/2023	440.078.599

2. Thù lao của thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm:

*Đơn vị tính: đồng Việt Nam*

Stt	Họ và tên	Chức vụ	Thù lao
1	Bà Hoàng Hà Quỳnh Giao	Thành viên Hội đồng Quản trị	60.000.000
2	Ông Phan Ngọc Anh	Thành viên Hội đồng Quản trị	15.000.000
3	Ông Vũ Huy An	Thành viên độc lập HĐQT	60.000.000

*(Nguồn: Báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2023)*

3. Kế hoạch Lương, thưởng, thù lao năm 2024 của Thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

Đơn vị tính: đồng Việt Nam

STT	Chức danh	Số người	Tiền lương/thù lao năm
<b>I</b>	<b>Hội đồng Quản trị</b>		<b>2.645.000.000</b>
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	1	915.000.000
2	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc	1	915.000.000
3	Thành viên HĐQT chuyên trách	1	695.000.000
4	Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	1	60.000.000
5	Thành viên độc lập HĐQT	1	60.000.000

4. Chi phí hoạt động của Hội đồng Quản trị: Tuân thủ theo quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế chi tiêu nội bộ của Công ty.

#### **IV. Mục tiêu, phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024**

##### **1. Mục tiêu**

- Chỉ đạo Ban Giám đốc Công ty thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 đề ra. Cụ thể:

+ Doanh thu đạt:	263,40	Tỷ đồng
+ Lợi nhuận trước thuế đạt:	20,78	Tỷ đồng
+ Tỷ lệ chia cổ tức dự kiến:	8,9	%

##### **2. Phương hướng hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2024**

- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức của Công ty theo hướng tinh nhuệ, gọn nhẹ cho phù hợp với tình hình và nhiệm vụ mới của năm 2023 và các năm tiếp theo.
- Hội đồng Quản trị luôn chú trọng cải tiến phương thức quản lý theo hướng gọn nhẹ và chuyên sâu nhằm tăng năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh, đưa Công ty tiếp tục phát triển xứng với sự tin tưởng của cổ đông.
- Tiếp tục rà soát, sửa đổi, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định phù hợp với tình hình mới.
- Cơ cấu hợp lý các khoản chi phí, tiết giảm, tiết kiệm tối đa các chi phí chưa cần thiết.



- Chỉ đạo Công ty tăng cường nhân lực, nâng cao chất lượng bảo dưỡng, sửa chữa, bảo trì tại các Nhà máy điện để các Nhà máy luôn đạt độ tin cậy cao, đảm bảo an toàn, chất lượng và hiệu quả. Tập trung chỉ đạo để hoàn thành tiến độ, chất lượng, hiệu quả an toàn tại các kỳ sửa chữa trong năm 2024 của các nhà máy Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, Cà Mau 1&2, Vũng Áng 1, Formosa Hà Tĩnh....
- Thực hiện chế độ đãi ngộ cho CBCNV có tay nghề cao; Tăng cường công tác đào tạo nội bộ, chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ, kinh nghiệm để đảm bảo mục tiêu phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ của Công ty.
- Tiếp tục tìm kiếm các cơ hội phát triển và cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, dịch vụ lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh tại các nhà máy điện đảm bảo Công ty ngày càng phát triển.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chủ trương, nghị quyết của Hội đồng Quản trị.

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động chủ yếu năm 2024, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông (để báo cáo);
- Hội đồng Quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT.

**Phụ lục:**

- Danh mục NQ, QĐ của HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Duy Nhị**

**PHỤ LỤC 1: CÁC NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Đính kèm Báo cáo số 37/BC-DVKT-HĐQT ngày 12/05/2024)

Số đi	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	02/NQ-DVKT-HĐQT	4-1-2023	NQ v/v kế hoạch sử dụng Quỹ phúc lợi năm 2023
2	03/QĐ/DVKT-HĐQT	4-1-2023	QĐ v/v phê duyệt và ban hành Quy chế trả lương của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
3	05/NQ/DVKT-HĐQT	5-1-2023	NQ v/v tiếp nhận và bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
4	06/QĐ-DVKT-HĐQT	5-1-2023	QĐ v/v bổ nhiệm Ông Bùi Văn Chinh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
5	08/QĐ-DVKT-HĐQT	12-1-2023	QĐ v/v phê duyệt và ban hành Quy chế sử dụng vốn bằng tiền của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
6	10/QĐ-DVKT-HĐQT	13-1-2023	QĐ v/v thông qua phương án đề nghị Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam cấp các hạn mức tín dụng và Dự thảo phụ lục Hợp đồng cung cấp hạn mức
7	11/NQ-DVKT-HĐQT	16-1-2023	NQ tại cuộc họp định kỳ quý IV/2022 của Hội đồng Quản trị Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 12/01/2023)
8	13/QĐ/DVKT-HĐQT	17-1-2023	QĐ v/v tạm giao kinh phí Quý 1&2 năm 2023 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
9	22/NQ-DVKT-HĐQT	15/2/2023	NQ V/v thông qua chủ trương và phương án chào giá gói thầu "Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 cho giai đoạn 03 năm (2023-2026)"
10	24/NQ-DVKT-HĐQT	22-2-2023	NQ V/v Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
11	25/DVKT-HĐQT	22-2-2023	V/v Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
12	26/QĐ-DVKT-HĐQT	27-2-2023	QĐ V/v Phê duyệt và ban hành Quy chế phân cấp quyết định đầu tư và quản lý đầu thầu trong hoạt động đầu tư của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
13	27/NQ-DVKT-HĐQT	27-2-2023	NQ Tại cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 21/02/2023)
14	31/DVKT-HĐQT	6-3-2023	QĐ V/v Tạm giao kinh phí thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
15	36/QĐ-DVKT-HĐQT	9-3-2023	QĐ V/v điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ thuộc diện Công ty quản lý giai đoạn 2021-2026 và giai đoạn 2026-2031
16	57/DVKT-HĐQT	28-3-2023	NQ V/v công tác cán bộ
17	63/QĐ-DVKT-HĐQT	31/3/2023	QĐ V/v xếp lương đối với Ông Bùi Duy Nhị
18	64/QĐ-DVKT-HĐQT	31/3/2023	QĐ V/v xếp lương đối với Ông Vũ Anh Tuấn
19	65/QĐ-DVKT-HĐQT	31/3/2023	QĐ V/v xếp lương đối với Ông Phùng Văn Đức
20	66/QĐ-DVKT-HĐQT	31/3/2023	QĐ V/v xếp lương đối với Ông Phan Xuân Thắng
21	67/QĐ-DVKT-HĐQT	31/3/2023	QĐ V/v xếp lương đối với Ông Lê Văn Tu
22	68/QĐ-DVKT-HĐQT	31/3/2023	QĐ V/v xếp lương đối với Ông Bùi Văn Chinh
23	69/QĐ-DVKT-HĐQT	31/3/2023	QĐ V/v xếp lương đối với Ông Lê Đình Thái
24	70/QĐ-DVKT-HĐQT	31/3/2023	QĐ V/v xếp lương đối với Ông Phạm Hùng Anh
25	71/NQ-DVKT-HĐQT	5-4-2023	NQ V/v phê duyệt kết quả đàm phán, thương thảo, hoàn thiện và ký kết HĐ "Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa thường xuyên NMNĐ Vũng Áng 1 cho giai đoạn 03 năm (2023-2026)"
26	72/NQ-DVKT-HĐQT	12-4-2023	NQ Tại cuộc họp định kỳ quý I/2023 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (Phiên họp ngày 10/4/2023)
27	75/QĐ-DVKT-HĐQT	14-4-2023	QĐ V/v Phê duyệt và ban hành Quy chế phát triển kinh doanh dịch vụ của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
28	76/QĐ-DVKT-HĐQT	14-4-2023	QĐ V/v Phê duyệt và ban hành Quy chế mua sắm của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
29	80/QĐ-DVKT-HĐQT	18-4-2023	QĐ V/vv Quyết toán quỹ tiền lương năm 2022 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
30	82/NQ/DVKT-HĐQT	19-4-2023	NQ V/v Miễn nhiệm Thành viên HĐQT, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
31	86/DVKT-HĐQT	20-4-2023	NQ đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
32	88/NQ-DVKT-HĐQT	21-4-2023	NQ v/v điều động và bổ nhiệm cán bộ
33	89/NQ-DVKT-BKS	24-4-2023	NQ V/v bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
34	93/QĐ-DVKT-HĐQT	28-4-2023	QĐ v/v xếp lương đối với Ông Hồ Nguyễn Hoàng
35	96/NQ-DVKT-HĐQT	5-5-2023	NQ V/v công tác cán bộ tại Chi nhánh Cà Mau

36	107/QĐ-DVKT-HĐQT	19-5-2023	QĐ V/v phân công nhiệm vụ phụ trách lĩnh vực chuyên môn và giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh trong Hội đồng quản trị Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
37	108/NQ-DVKT-HĐQT	29-5-2023	NQ V/v thôi giao nhiệm vụ giúp việc HĐQT đối với Bà Nguyễn Thị Mai Hoa
38	109/QĐ-DVKT-HĐQT	6-6-2023	QĐ V/v giao kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
39	110/QĐ-DVKT-HĐQT	8-6-2023	QĐ V/v Phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
40	115/QĐ-DVKT-HĐQT	30-6-2023	QĐ V/v kế hoạch quỹ tiền lương năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
41	117/QĐ-DVKT-HĐQT	6/7/2023	QĐ V/v chấm dứt hiệu lực QĐ số 204/QĐ-HĐQT-DVKT ngày 08/9/2017 về Quy trình công bố thông tin của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
42	119/NQ-DVKT-HĐQT	7-7-2023	NQ Tại cuộc họp định kỳ quý II/2023 của Hội đồng Quản trị Cty Cp Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN (Phiên họp ngày 05/7/2023)
43	121/NQ-DVKT-HĐQT	7-7-2023	NQ V/v Phê duyệt phương án kinh doanh cung cấp nhân sự hỗ trợ Siemens thực hiện Đại tu tại 100k EOH Nhà máy điện Cà Mau 2 năm 2023
44	122/QĐ-HĐQ-HĐQT	11-7-2023	QĐ V/v Phê duyệt Phạm vi công việc, Dự toán Đại tu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 tại 100k EOH năm 2023
45	125/NQ-DVKT-HĐQT	17-7-2023	NQ V/v mua xe ô tô phục vụ sản xuất cho Chi nhánh Cà Mau
46	135/NQ-DVKT-HĐQT	7-8-2023	NQ V/v phương án kiện toàn bộ máy tổ chức và hoạt động của Chi nhánh Đà Nẵng
47	136/QĐ-DVKT-HĐQT	8-8-2023	QĐ V/v bổ nhiệm lại Người phụ trách quản trị Công ty
48	146/NQ-DVKT-HĐQT	23-8-2023	Phê duyệt PAKD cung cấp dịch vụ NMNĐ Nghi Sơn 1
49	148/QĐ-DVKT-HĐQT	24-8-2023	QĐ V/v Phê duyệt định biên lao động Công ty năm 2023
50	156/NQ/DVKT-HĐQT	8-9-2023	Nghị quyết V/v thanh lý Tài sản cố định, Công cụ dụng cụ hết khấu hao, hư hỏng và không còn giá trị sử dụng
51	160/DVKT-HĐQT	27-9-2023	QĐ V/v Phê duyệt sửa đổi một số nội dung tại Quy chế trả lương chuyên gia số 25/QĐ/DVKT-HĐQT ngày 22/02/2021
52	163/DVKT-HĐQT	29-9-2023	NQ V/v giải thể Ban CBSX BDSC Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2
53	165/NQ-DVKT-HĐQT	5-10-2023	NQ V/v công tác cán bộ tại các Phòng chức năng và Chi nhánh Nhơn Trạch Công ty năm 2023
54	168/NQ-HĐQT	13-10-2023	NQ Tại cuộc họp định kỳ quý III/2023 của HĐQT Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN (phiên họp ngày 11/10/2023)
55	172/QĐ-DVKT-HĐQT	24-10-2023	QĐ V/v Phê duyệt và ban hành Quy chế công tác văn thư của Cơ qua Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
56	175/NQ-DVKT-HĐQT	9-11-2023	Nghị quyết v/v phê duyệt kinh phí mua sắm bổ sung CCDC năm 2023 tại các Chi nhánh
57	179/NQ-DVKT-HĐQT	21-11-2023	NQ Bổ sung kinh phí tổ chức các công việc và sự kiện cuối năm 2023
58	180/NQ-DVKT-HĐQT	21-11-2023	NQ V/v công tác cán bộ tại Chi nhánh Hà Tĩnh và Chi nhánh Nhơn Trạch Công ty năm 2023
59	188/NQ-HĐQT	14-12-2023	V/v xử lý các chi phí phát sinh trong quá trình tiếp cận dự án NMĐ Thái Bình 2
60	196/NQ/DVKT-HĐQT	25-12-2023	NQ V/v phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
61	196/NQ/DVKT-HĐQT	29-12-2023	NQ V/v phê duyệt kế hoạch kiểm toán nội bộ năm 2024 của Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Điện lực Dầu khí VN
62	198/NQ/DVKT-HĐQT	29-12-2023	NQ V/v quyết toán Phương án kinh doanh Hợp đồng *LGTM02C Công trình sửa chữa thiết bị Nhà máy điện Hà Tĩnh